
รายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
สามัญ ครั้งที่ 7/2560 

วันพุธที่  5  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เวลา 13.00  - 15.30 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผู้มาประชุม 
 1. ศาสตราจารย์คลนิิก พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ประธาน 
 2. อาจารย์ ดร.ธิติคม  พัวพันสวัสดิ ์ คณะวิทยาศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 1 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์   รองประธานฯ คนที่ 2 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  โตอิ้ม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   เลขาธิการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    รองเลขาธิการ 
 6. รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพนัธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย ์  
 7. อาจารย์ ดร.นพ.บุญรัตน์ ทัศนีย์ไตรเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศษิฐ์ ตรูทัศนวินท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 10. ศาสตราจารย์ คลนิิก นพ.วริุณ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญงิ โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์  
 12. อาจารย์ ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์  โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา  
 13. อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
 14. อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม  คณะกายภาพบ าบัด  
 15. อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
 17. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลบีผึ้ง  สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 18. อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์  สถาบนันวัตกรรมการเรียนรู ้  
 19. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  
 20. อาจารย์ ดร.ชยานนัต์ หงษฟ์้า  วิทยาลัยนานาชาต ิ  
 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตมิดี อาพัทธนานนท์ สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 22. อาจารย์ ดร.ปวลักข์ิ สุรัสวดี  คณะศิลปศาสตร ์
 23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ล ายอง สถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี 
 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล เปียฉ่ า ประธานสภาอาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์  
 27. รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจติต์ บุญเฉิด ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  
 28. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า ประธานสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษ ี ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
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 30. อาจารย์ ดร.บัณฑิต ชาญณรงค์  ประธานสภาอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร ีวิดจายา ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
 32. อาจารย์ ธรรม จตุนาม  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัราชสุดา  
 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม ประธานสภาอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 34. อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจนว์ิรัตน์  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 35. อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช  ประธานสภาอาจารย์ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. อาจารย์ นพ.ต่อพล วัฒนา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 2. อาจารย์ นพ.ธัชพงศ์ งามอุโฆษ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 3. รองศาสตราจารย์ นพ.รวิศ เรืองตระกูล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 4. ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี  
 5. อาจารย์ พรพิมล ลิ่มเจริญ  บัณฑิตวิทยาลยั  
 6. อาจารย์ ดร.ปิยภัสร ธาระวานิช  วิทยาลัยการจัดการ  
 7. อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์  วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 8. รองศาสตราจารย์ นพ.สงิห์เพ็ชร สุขสมปอง ประธานสภาอาจารย์ศิริราช  
 9. อาจารย์ ภก.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์  ประธานสภาอาจารย์ คณะเภสชัศาสตร ์
 10. รองศาสตราจารย์ ทพ.ยสวิมล คูผาสุข ประธานสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 11. อาจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล  ประธานสภาอาจารย์ สถาบนัโภชนาการ  
 

ฝ่ายเลขานุการ 
 1. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 2. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 3. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 521 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 
  เลขาธิการแจ้งว่า ร่างสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 521 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.2 สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 
มหิดล   
  ประธานแจ้งว่า สาระส าคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ 11/2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 
 เลขาธิการแจ้งว่า ปอมท. ก าหนดประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่  6/2560 วันที่  24 มิถุนายน 2560  
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ประธานเป็นผู้เข้าประชุม สรุปได้ดังนี้ 
 1. ภารกิจของ ปอมท. ในเดือนกรกฎาคม 2560 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอาจารย์ดีเด่น
แห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง 
 2. การเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปีของ ปอมท. ในปีนี้จัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประมาณปลาย
เดือนพฤศจิกายน 2560 ขอความร่วมมือสภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ กันงบประมาณไว้ส าหรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
  เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยก าหนดจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม  
สรุปได้ดังนี้ 
  1. การห้ามน าโทรศัพท์มือถือเข้าบริเวณห้องพิธี 
  2. การลงทะเบียนอาจารย์สักขีพยาน ใช้สถานที่เดิมคือ ชั้นใต้ดิน มหิดลสิทธาคาร 
  3. จะน าเครื่องแสกนมือถือแบบโมบายมาใช้ 
  4. จะมีพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สาขาต่างๆ ในวันที่ 10 กันยายน 
2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจ
เข้าร่วมพิธี แจ้งชื่อได้ที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2560  
  เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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1.6 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตรวจ
สุขภาพประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  เลขาธิการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยออกประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เร่ือง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.7 การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ 
  เลขาธิการแจ้งว่า สภาคณาจารย์ชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ก าหนดวันรับสมัคร และลงคะแนนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
   ที่ประชุม  รับทราบ 

 

1.8 เร่ืองที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 

      เลขาธิการแจ้งเร่ืองที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 
   - เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 2 ชื่อตามมติที่ประชุม 
      - ท าหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อส่งผลการวิเคราะห์และผลสรุปจากการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค

ต่างๆ ของต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 การท าประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระยะเวลา
ของสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. .... 
  เลขาธิการแจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สภาคณาจารย์จัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาคมต่อร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระยะเวลาของสัญญาการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. .... นั้น สภาคณาจารย์ได้ด าเนินการจัดประชาพิจารณ์ไปตามวิทยาเขตต่างๆ 
ดังนี้ 
  วิทยาเขตพญาไท วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สรุปได้ดังนี้ 
  มีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์จ านวน 80 คน ผู้บริหารค่อนข้างเห็นด้วยกับร่างดังกล่าว มีบางประเด็นที่ต้อง
ระมัดระวัง คือ ผลกระทบจากการที่อาจารย์ไม่ได้ท าตามข้อตกลง และต้องเปลี่ยนไปเป็นสายสนับสนุน จะต้องเตรียมต าแหน่งสาย
สนับสนุนรองรับ ข้อเสนอแนะ ควรมีการแบ่งต าแหน่งใหม่เป็นสายบริการวิชาการ ส าหรับอาจารย์ที่ชอบการเรียนการสอน และ
สายวิจัย ส าหรับผู้ที่ไม่ชอบสอน แต่ชอบงานวิจัย ซึ่งอาจารย์ส่วนใหญ่เสนอว่าประกาศดังกล่าวควรใช้กับอาจารย์ที่เข้ามาบรรจุใหม่ 
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  วันที่ 28 มิถุนายน 2560 จัดโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มีผู้ เข้าร่วมประชาพิจารณ์จ านวน 39 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี สรุป
สาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  1. ร่างประกาศฉบับนี้ แบ่งประเด็นปลีกย่อยที่ควรพิจารณาเป็น 3 ส่วน ส าหรับอาจารย์ใหม่ (ที่รับเข้ามา
ใหม่ และที่ปรับมาจากต าแหน่งผู้ช่วยอาจารย์) อาจารย์ปัจจุบัน และกลุ่มอาจารย์ใกล้เกษียณฯ ที่มีอายุงานน้อยว่าในสัญญาจ้าง 
  2. ประเด็นของสัญญาคู่ขนาน และเงินชดเชย 
  3. ประเด็นการใช้ทุนของอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ที่ปรับมาจากผู้ช่วยอาจารย์ 
  4. ประเด็นการพัฒนาบุคลากรจากมหาวิทยาลัย และส่วนงาน เช่น การสนับสนุนทุนวิจัย เครื่องมือ และ
โอกาสในการท าวิจัย รวมถึงการมีอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  5. ประเด็นของการขอต าแหน่งวิชาการ เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีภาระงาน การสอน  วิจัย ที่มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งท าให้การแบ่งสัดส่วนของภาระงานไม่เหมาะสมกับการขอต าแหน่งวิชาการ 
  6. ประเด็นการขอต าแหน่งวิชาการ ได้แก่ เรื่องการเตรียมเอกสาร format ต้องการให้ส่วนงานช่วย
เตรียม เร่ืองเกณฑ์การพิจารณาจาก สกอ. เช่น การแบ่งสัดส่วนผลงานวิจัย การใช้กรรมการที่ตรงสาขาวิชา 
  วิทยาเขตบางกอกน้อย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข แจ้งว่า คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่ มีผู้เข้าประชุมประมาณ 60 คน ไม่มีผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วม ประเด็น
ส าคัญคือ ถ้ามีการน าประกาศฯ ดังกล่าวมาใช้ เกรงว่าจะเกิดภาวะสมองไหล มหาวิทยาลัยควรหามาตรการเชิงบวก เช่น สนับสนุน
ให้ท าต าแหน่งวิชาการได้เร็วขึ้น 
  วิทยาเขตกาญจนบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2560 อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ ให้ข้อมูลว่า มี
ผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ประเด็นที่อาจารย์แสดงความคิดเห็นได้แก่ ปัญหาค่าตอบแทน สวัสดิการ การท าวิจัยค่อนข้างยาก ทุกคน
พยายามท าต าแหน่งวิชาการแล้วย้ายไปท างานที่อื่น กรณีใช้ทุนก็จะไปใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยอ่ืน 
  วิทยาเขตศาลายา วันที่ 26 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้าร่วม จ านวน 52 คน ความคิดเห็นส่วนใหญ่เน้นเรื่อง
ระบบสนับสนุนเป็นมาตรการเชิงบวก เรื่องสัญญา ทุน และข้อมูลต่างๆ เสนอให้กองทรัพยากรบุคคลควรน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
  สรุปข้อเสนอแนะ คือ มหาวิทยาลัยควรมีการจัดระบบใหม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกามี 2 ระบบ หมายถึง ผู้ที่ชอบเร่ืองการเรียนการสอนก็ท าหน้าที่สอนไป หรือบริการวิชาการ เช่น แพทย์ ก็ให้
ท าหน้าที่ที่ตนถนัด จะได้ไม่ต้องมากังวลเร่ืองผลงานวิจัย ส่วนผู้ที่ชอบท าวิจัย ก็ควรเลือกท าวิจัย 
   มติที่ประชุม  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามสรุปผลการประชาพิจารณ์ทั้ง 5 ครั้ง จากกอง
ทรัพยากรบุคคล เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลมอบหมาย
ให้กองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้สรุปผลการประชาพิจารณ์ทุกวิทยาเขต 
 
ระเบียบวาระที่ 4  การรายงานผลการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์ใน
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

4.1 การประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

      เลขาธิการแจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
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      ที่ประชุมมีมติเสนอ อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์เข้าร่วมประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.2 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

       ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้แทนสภา
คณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ ลาประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.3 คณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
   ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล แจ้งว่า 
ไม่มีการประชุม  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.4 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมหญิง โควศวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และ
บุคลากร แจ้งว่า มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมฯ ในวันนี้เวลา 10.00-13.00 น. เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างในรอบแรก ผลสรุปจากการประชุม มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในรอบแรก จ านวน 6 คน จาก 6 ส่วนงาน 
ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะวิทยาศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ หลังจากนี้จะด าเนินการออกแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ต่อไป โดยจะด าเนินการคัดเลือก
อาจารย์ตัวอย่างให้เสร็จทันก่อนครบวาระ  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.5 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในเดือน
กรกฎาคม 2560 มีบทความเรื่องโรคเบาหวานของ รองศาสตราจารย์ อธิป ลิขิตลิลิต และกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างฯ 
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี และภาพกิจกรรมการจัดประชาพิจารณ์ สมาชิกท่านใดมีข่าว บทความ ที่ เป็น
ประโยชน์ขอให้ส่งที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.6 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้แทนสภาคณาจารย์
ในคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจ้งว่า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ 
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.7 คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งว่า มีเรื่องอุทธรณ์ 2 เรื่อง 1 เรื่องขอให้ผู้ร้องกลับไปทบทวนข้อร้องเรียนใหม่ และอีก 1 เรื่อง 
ร้องเรียนประเด็นว่า ผู้บริหารส่วนงานด าเนินการล่าช้า ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.8 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ดุสิต เลาหสินณรงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ และผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ การตรวจสุขภาพประจ าปีถือเป็นสวัสดิการ
กองทุนประกันสังคม ให้ถือเป็นสิทธิ์ของพนักงาน ท าให้สามารถเบิกจ่ายจากกองทุนประกันสงัคมได ้ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น
ผู้ให้บริการ ก็สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.9 คณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งว่า ไม่มีการประชุม 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.10 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบ
กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แจ้งว่า การประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นการสรุปผลการด าเนินงานทางด้านกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม การประชุมครั้งใหม่น่าจะเป็นรองอธิการบดีคนใหม่ ส าหรับกรรมการชุดนี้จะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายรองอธิการบดี
คนใหม่ สาระส าคัญของการประชุมคร้ังนี้ มีการสรุปโครงการต่างๆ เช่น โครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนรอบๆ เช่น ธนาคาร
ขยะ ท าให้ชุมชนและเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม การแยกชยะ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกรม
ควบคุมมลพิษ 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 4.11 คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน  
  ประธานแจ้งว่า มีเรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคัดลอกผลงานวิชาการ ซึ่งมีโทษผิดวินัย

ร้ายแรงถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก 
   ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ   
 5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารจัดการผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทาง

ปัญญา พ.ศ. .... และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
  สมาชิกแจ้งว่า สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีการปรับปรุงข้อบังคับฯ ว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบการบริหาร
จัดการ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง และร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ได้มีการท าประชาพิจารณ์แล้ว และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลและคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560  
  อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ให้ความเห็นว่าร่างข้อบังคับดังกล่าว มีผลกระทบต่ออาจารย์ และไม่ส่งเสริมให้
คนท างาน เป็นการก ากับ ควบคุม ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ให้ความเป็นธรรม ปัญหาเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ และไม่ควรใช้กับ
นักศึกษาทุกระดับ เพราะนักศึกษาไม่ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย ควรใช้เฉพาะวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเท่านั้น เสนอให้น ากลับไป
ทบทวนใหม่ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้มีส่วนในการพิจารณาว่ายอมรับได้หรือไม่ 
  ประธานให้ข้อมูลว่ า ร่างข้อบั งคับดั งกล่ าว เสนอต่อที่ ประชุม กบค. และคณะกรรมการประจ า
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว แต่มีผู้อภิปรายท้วงติง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข ร่างดังกล่าวยังไม่ได้มีการลงมติ และยังไม่ได้
เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   มติที่ประชุม  ขอให้บรรจุเร่ืองนี้เป็นเรื่องสืบเนื่อง และเสนอให้ อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช ท าสรุป
ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาฯ ปี พ.ศ.2554 กับร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ 
 

 5.2 ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี 
  อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ เสนอเรื่องต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ตามนิตินั ยไม่ได้นับเป็น
ผู้บริหาร แต่โดยทางพฤตินัย ท าหน้าที่เป็นผู้บริหาร และได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ซ้ าซ้อน เช่น ด ารงต าแหน่ง
กรรมการประจ าส่วนงาน เป็นสมาชิกสภาคณาจารย์ มีความเห็นว่า ไม่ควรท า 2 หน้าที่ในคนเดียวกัน เนื่องจากข้อบังคับไม่ได้ห้าม 
ถ้ายึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีซึ่งรับเงินประจ าต าแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าบริหารส่วนงาน จึงไม่ควร
อยู่ในสัดส่วนอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 
   มติที่ประชุม  เสนอให้อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ รวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์เสนอเป็นเร่ือง
สืบเนื่องในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

 5.3 การใช้เวลาในการประชุมสภาคณาจารย์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมพงษ์ ชื่นอ่ิม แสดงความคิดเห็นเร่ือง การใช้เวลาในการประชุมสภาคณาจารย์ ดังนี้ 
  1. ใช้เวลาในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบนานเกินไป ควรใส่รายละเอียดให้สมาชิกอ่านเอง หาก
ท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถซักถามได้ 
  2. ระเบียบวาระการรายงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ฝ่าย ควรเชิญให้รายงานเฉพาะฝ่ายที่
ได้มีการประชุม หรือมีการมอบหมายให้เข้าประชุมกับคณะกรรมการในชุดของมหาวิทยาลัย ฝ่ายไหนไม่มีการประชุม ไม่ควร เชิญ
ให้รายงาน 
  3. ควรเหลือเวลาไว้ส าหรับเรื่องพิจารณาที่ส าคัญที่เป็นประโยชน์ และต้องการการลงมติ 
  เลขาธิการชี้แจงว่าที่ผ่านมาสมาชิกส่วนหนึ่งไม่เสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระล่วงหน้า และไม่มีเอกสาร
ประกอบการประชุม ท าให้ไม่สามารถพิจารณา หรือลงมติได้ เนื่องจากขาดข้อมูล โดยที่ฝ่ายเลขานุการได้ส่งแบบฟอร์ มขอให้
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สมาชิกเสนอเร่ืองเข้าระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกเดือน ดังนั้นในการประชุมครั้งต่อไป สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเร่ือง
เข้าระเบียบวาระ ขอให้แจ้งล่วงหน้าตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อฝ่าย
เลขานุการจะได้ด าเนินการจัดท าระเบียบวาระ ส่งให้สมาชิกล่วงหน้าก่อนการประชุม 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 5.4 ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป 
  ที่ประชุมก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ 8/2560 วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00- 
16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
 
 
 
 

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม                             นางสาวสุจิรา  สอนสม 
                ผู้ตรวจรายงานการการประชุม                                ผู้จดรายงานการประชุม 

 


